

# ยุทธศาสตร์ฟินแลนด์: แผนเปลี่ยนการปกครองไทย? (1)

โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ

บทความนี้ตั้งใจใช้ชื่อเพื่อเรียกร้องให้คนไทยที่รักแผ่นดินรีบช่วยกันคิด ท้ายชื่อมีเครื่องหมาย ? ไว้ให้เป็นคำถาม เพื่อทุกคนจะได้ตรวจสอบใคร่ครวญเอาเอง ไม่ต้องเชื่อใคร รวมทั้งผม โดยปราศจากหลักฐานและเหตุผล

ผมภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ถึงผมจะบ่นบ้างไม่พอใจวิบัติกรรมต่างๆของบ้านเมือง ผมก็มองโลกในแง่ดีว่าสังคมไทย มีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เหมือนใคร คือ

หนึ่ง สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งความรัก มิใช่ความเกลียด

สอง เมื่อถึงคราวอัปจน ไทยสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยปัญญา

สาม เมื่อถึงเวลา คนไทยพูดกันรู้เรื่อง

หากเป็นเช่นนี้จริง ผมเชื่อว่าเราจะรักษาความเป็นไทยไว้ได้

แต่เดี๋ยวนี้ชักจะไม่จริงเสียแล้ว พ.ต.ท.ทักษิณและคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กกต.ทั้ง 4 เป็นคนพูดไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจภาษาไทยฟังพระราชดำรัสก็ไม่เข้าใจ ฟังศาลก็ไม่เข้าใจ ซ้ำสวนกลับแบบสำราญ เช่น เป็นเสื่อจะกัดคนที่เอาไม้มาเหยียบบ้าง กระชากลับพระราชดำรัสเรื่องพรรคเดียวคนเดียว ไม่เป็นประชาธิปไตยว่า ไม่เป็นจะบัญญัติไว้ในกฎหมายทำไม อยากรู้อะไรก็พูด นำเสียใจ

บุคคลที่ผมพูดถึงข้างต้นนี้กับพรรคพวกกลัวลือที่พากันตามแห่ตามเชียร์รักลึงพากันทำลายคุณสมบัติของความเป็นไทยทั้ง 3 ข้อ

เวลานี้เรามองเห็นชัดแล้วว่าคนไทยมิได้ช่วยกันแก้ปัญหาด้วยความรักความเข้าใจ สำนึกว่าเราเป็นคนไทยถูกพ่อเดียวกัน ผู้มีอำนาจกลับเป็นผู้ ตอกย้ำความแตกแยก ความเป็นเขาเป็นเรา ระหว่างผู้ที่สนับสนุนกับผู้ที่ไม่สนับสนุน จังหวัดที่เลือกกับ จังหวัดที่ไม่เลือก คนชั้นกลางในกรุงกับคนชนบท ภาคเหนือกับภาคใต้ ฯลฯ การเรียกร้องความรักให้กับตนโดยยุงให้เกลียด และทำร้ายคนอื่นนั้นเป็นอาชญากรรมการเมืองที่เลวร้ายยิ่ง

การแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น แทนที่จะสำเนียงว่าคนดีชอบแก้ไข คนจัญไรชอบแก้ตัว แทนที่จะใช้สติปัญญา พยายามอ่อนน้อม ยอมรับผิด กลับเกรี้ยวกราดโกรธาด่าทอ ยกยอกยกตนเองว่าเก่งกฎหมาย เข้าใจประชาธิปไตย เข้าใจโลกาภิวัตน์ แม้ศาลวินิจฉัยว่าผิด แม้พระราชกฤษฎีกา ถูกคว่ำก็ต้องยั่วว่าศาลต่างหาก ผู้อื่นต่างหากที่ไม่เข้าใจ ตนเองไม่มีอะไรบกพร่อง ไม่ยอมรับผิดชอบลาออก

ผมนึกไม่ถึงว่า ทักษิณ วาสนา ปรีญา จารุกัทร และวีรชัย จะนำท่นได้ถึงเพียงนี้ (โปรดกรุณาอย่าพิมพ์คำว่า"นา"ผิดหรือทำให้ความหมายแปรไป) ผู้คนและสื่อที่อดรนทนไม่ได้ก็ประโคมโจมตีว่าท่นทั้งเหลี่ยมทั้งหนา ทั้งหน้าด้านหน้ามึน ฟังแล้วผมหดหู่ใจยิ่ง หนักเข้าไปอีกเมื่อเกิดการเผชิญหน้าและทำทายกันด้วยกำลังระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาล ผมรู้สึกอึดอัดใจของความเป็นไทยที่เสื่อมถอยลง

ผมหลับตาเห็นภาพจลาจลกลางถนนในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ แล้วไม่สบายใจ ภาวนาขออย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ในบ้านเราเลย เดียวมันจะกลายเป็นวิถีชีวิตของสังคมใหม่ไปอีกนาน

พฤติกรรมของทักษิณและพลเอกวาสนากับพวกที่ออกมาในทำนองเดียวกัน เป็นสิ่งที่น่าศึกษาว่าเป็นเช่นนี้ได้เพราะอะไร เพราะภูมิหลังทางการศึกษาและอาชีพ หรือว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน เหมือนขบวนการค้ายาเสพติดซึ่งเข้าไปแล้วไม่มีวันจะปลิดตัวได้นอกจากจะ ยอมเสี่ยงชีวิตเพราะเขาจะปิดปาก

แต่ที่น่ากลัวที่สุด ถ้าหากความเหนียวแน่นระหว่างทักษิณกับกกต.เป็นเพราะความเป็นเอกภาพและมีอุดมการณ์ใหม่ ทางการเมืองร่วมกัน ผมไม่มีคำตอบ และไม่มีความรู้เรื่องนี้ให้ลึกซึ้ง แต่หวังว่าสังคมไทยคงมีต้นทุนทางปัญญาพอที่จะศึกษาหาความจริงได้

คำถามต่อไปที่สำคัญยิ่งก็คือ ถ้าเช่นนั้น การกระทำทั้งหมดและบุคคลคณะดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ฟินแลนด์หรือ แผนเปลี่ยนการปกครองไทยหรือไม่

สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมถูกพาดพิงถึงปัญญาหรือยุทธศาสตร์ฟินแลนด์หลายหน โดยผมมิได้รู้เห็นด้วย บังเอิญคำพูด สิทธิสมาน เขียนถึงปัญญาฟินแลนด์ ในขณะที่ผมเขียนถึงยุทธศาสตร์ทักษิณ ในผู้จัดการฉบับเดียวกัน มีเนื้อหาหลักๆที่สอดคล้องคล้ายคลึง ราวกับนัดกันมาเขียน ผมเป็นคนรักความจริงและความยุติธรรม ผมจะไม่มัวนกล่าหาใครโดยปราศจากหลักฐานตรวจสอบแล้วจนสิ้นสงสัย กับทั้งผมสนใจการกระทำ มากกว่าสนใจตัวบุคคล

ผมต้องสารภาพว่า ผมไม่ทราบปัญญาฟินแลนด์หรือยุทธศาสตร์ฟินแลนด์นี้มีอยู่จริงหรือไม่ มีใครบ้างช่วยกันสร้างขึ้นมา ตั้งแต่เมื่อใด มีสาระสำคัญอย่างไร ผมเพิ่งได้ยินเรื่องนี้เมื่อไม่กี่วันนี้จากคณาจารย์หลายท่านที่มาเยี่ยม ผมเห็นว่าเรื่องนี้ น่าสนใจ ติดตามศึกษาให้รู้ความจริง เพราะ ถ้าเป็นความจริงเราจะอยู่ไม่ได้ ถ้ารู้ว่ามิกลุ่มบุคคลจงใจสมคบกันจะทำลายระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะทำเป็นทองไม่รู้ร้อนได้อย่างไร

ผมยังไม่กล้าพูดถึงยุทธศาสตร์ฟินแลนด์ แต่ผมกล้าพูดว่าผมรู้จักประเทศฟินแลนด์และประเทศสวีเดนดี รู้จักความเคลื่อนไหวทางการเมืองของขบวนการต่างในตัวในสองประเทศเพื่อนบ้านนี้ี้ เพราะครั้งหนึ่งผมเคยไปร่วมขบวนการต่อต้านสงครามอเมริกันในเวียดนามที่นั่น

ผมกล้าพูดว่าที่สวีเดนมีบุคคลที่ต้องการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ออกเว็บไซต์โจมตีพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์ ผมกล้าพูด เพราะผมเห็นสำเนาพิมพ์มาจากเว็บไซต์นั้นเล่มเบ้อเรอ

ผมกล้าพูดเพราะผมเห็นภาพถ่ายแหล่งผลิตและบริเวณใกล้เคียง ผมกล้าพูดเพราะผมเห็นเอกสารธนาคาร ผมกล้าพูดเพราะเห็นชื่อบุคคลที่ส่งเงินว่าเป็นผู้ใกล้ชิดกับพรรคไทยรักไทย ผมกล้าพูดว่านายกรัฐมนตรี ตำรวจ และรัฐบาลย่อหย่อนไม่ติดตามเรื่องนี้บ้างจริงจัง เอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ไต่

ผมไม่กล้าพูดว่าเว็บมนุษยชาติคอมมิวนิสต์เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ฟินแลนด์โดยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น

มันเป็นความบังเอิญที่เหนือบังเอิญ ที่องค์ประกอบหลักของยุทธศาสตร์ฟินแลนด์มาพ้องกับยุทธศาสตร์ทักษิณของผมเข้าทั้ง 5 ข้อ ยุทธศาสตร์ฟินแลนด์จะมีจริงหรือไม่ก็ไม่สำคัญ สำคัญที่ระบบพฤติกรรมทั้ง 5 ข้อที่ผมเรียกว่ายุทธศาสตร์ทักษิณมีจริงหรือไม่ ผมไปได้ 5 ข้อนี้มาจากที่ไหน อย่างไร

ขอเรียนสั้นๆว่า ผมได้ศึกษาพฤติกรรมของรัฐบาลทักษิณมาแต่เริ่มต้น ได้วิเคราะห์การกระทำนั้นๆด้วยตนเอง ได้อ่านบทความ และฟังความหลายๆฝ่าย ทั้งที่โปรและแอนตี้ทักษิณ เกิดความรู้สึกว่า เรียบร้อยให้ 5 ปีผ่านไปเฉยๆได้อย่างไร ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของ Ideology หรืออุดมการณ์การเมืองใหม่ ก็น่ากลัวมาก ถ้าเป็นเรื่องวิวัฒนาการที่มันค่อยๆเกิดขึ้นเอง แบบมันเป็นเช่นนั้นเอง ก็ค่อยยังชั่ว ที่อ้างว่าเรารู้ทันทักษิณ เรามองเห็นมหันตภัยที่จะเกิดขึ้นต่อสถาบันและระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ ผมไม่แน่ใจ

ผมคิดว่าจำเป็นที่ผมจะต้องตอบย้ำเรื่องยุทธศาสตร์ทักษิณทั้ง 5 ข้ออีกครั้ง โดยอธิบายแต่ละข้อให้ละเอียดขึ้น เพราะเป็นเรื่องสำคัญเกินกว่าที่จะให้ผ่านไปเหมือนลมโชย ขออภัยหากหนักแน่นว่า ผลงานหรือการกระทำหรือความเป็นไปของการเมืองไทยที่ ผมมาเรียกชื่อเอาที่หลังว่า ยุทธศาสตร์ทักษิณและระบอบทักษิณได้เกิดขึ้นแล้ว เป็นขั้นเป็นตอน เป็นจริงเป็นจัง เป็นรูปเป็นร่าง หากดำเนินต่อไปเรื่อยๆก็จะครบสมบูรณ์ในตอนที่เราจะไม่มีพระมหากษัตริย์และประชาธิปไตยแบบที่เราต้องการอีกต่อไป

ในสัปดาห์ที่แล้วผมได้กล่าวถึงลักษณะโดยสังเขปของยุทธศาสตร์ทักษิณไว้ดังนี้ "ยุทธศาสตร์ทักษิณ-จะมีชื่อว่าอะไรก็ตามแต่ ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยกลุ่มคนที่มีสมองเยี่ยมในแผ่นดิน มีประสบการณ์โชกโชนทั้งในเมือง ในป่า และในมหานครของโลก มีเป้าหมายหลักอยู่ 5 ประการ

- (1) สร้างระบบการเมืองเป็นระบบพรรคเดียว
- (2) ทำลายความเข้มแข็งแบบเก่าของระบอบราชการ โดยทำให้ระบบราชการต้องรับใช้ระบบการเมืองโดยไม่มีเงื่อนไข
- (3) แปลงสินทรัพย์ของรัฐให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี
- (4) ทำให้สถาบันกษัตริย์เป็นแต่เพียงสัญลักษณ์ให้มากที่สุด ...และ
- (5) สร้างระบบพรรคแบบรวมศูนย์การนำสูงสุด เป็นพรรคของกรรมการ แบบ cadre party แต่แฝงอยู่ในเสื้อคลุมหรือเปลือกนอก (ที่หลอกลวง) ว่าเป็นพรรคมวลชน...."

ขอให้ท่านผู้อ่านพยายามนึกย้อนกลับไปดูผลงานของพรรคไทยรักไทยตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เฉพาะในข้อที่ 1 กับข้อที่ 5 ก่อน ดังนี้

**(1)** การสร้างพรรคมวลชนจำลอง โดยวิธีการตลาดแบบเข้าถึงตัวโดยตัวบุคคลที่อยู่ในโลกการปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ตามด้วยการส่งบัตรสมาชิกพรรคพร้อมเสื้อยืดหรือบางกรณีแจ็กเก็ตถึงหัวหน้าครอบครัวในชนบททางไปรษณีย์ ด้วยวิธีการตลาดที่มีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจอย่างไม่เคยมีในชีวิต ผลก็คือมีสมาชิกซื้อตรงในเบื้องต้นแรกเกือบ 12 ล้านคน ติดตามด้วยมาตรการประชานิยม เพิ่มจำนวนอีกมหาศาล

**(2)** การซื้อส.ส.และผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคอื่น การลงทุนจ่ายเงินสู่เลือกตั้งให้พรรคอื่น การรวมพรรค ชื่อพรรค ควบ และยึดพรรค และการพิชิตเลือกตั้งแบบเสรี เป้าหมายสูงสุดของการเป็นพรรคเดียวกำลังจะสัมฤทธิ์ผลในการเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549 นี้ หากไม่ถูกยับยั้งเสียก่อน โดยพระราชดำรัส 25 เมษายน และศาล ขณะนี้กำลังหาหายุทธวิธีออกมาตอบโต้

**(3)** การสร้างทีม และส่งคนเข้าควบคุมจุด"ลมปราณ"ขององค์กรอำนาจรัฐ เช่น กกต. ปง. สลากกินแบ่ง ศาลรัฐธรรมนูญและอื่นๆ โดยเฉพาะ ทีมตำรวจที่รู้ใจรู้สันดาน การเพิ่มยศเพิ่มลาภและจับวางกันไว้ในตำแหน่งสูงสุด ยกกรณีส่งตำรวจเข้าคุมกกต.เป็นตัวอย่าง พล.ต.อ.วาสนา คือใคร ในสมัยสังกัดกระทรวงมหาดไทยอย่างมากวาสนาเป็นแค่พล.ต.อ. ซึ่งด้อยอาวุโสและอยู่ใต้บังคับบัญชาของคนชื่อปริญญา และวีระชัย ที่เป็นผู้ว่าอธิบดี และรองปลัดกระทรวงมาโชกโชน วาสนาไม่ได้ยศเพราะเป็นนายตำรวจที่ดีเด่น แต่ได้มาเพราะเป็นเด็กการสร้างนอกวงการตำรวจจนกระทั่งได้เป็น พล.ต.อ. ควรไปศึกษาประวัติดู ทักษิณเป็นนายกฯที่ขอยศพล.ต.อ.และเลื่อนยศให้ตำรวจนอกกรมมากที่สุด จนกระทั่งภายหลังในหลวงไม่ทรงโปรดลง พระปรมาภิไธย ตำรวจเหล่านี้ล้วนแต่เอามาคุมอำนาจ การเงินและการเมืองทั้งสิ้น เลขานุการกกต. แค่พล.ต.ต. อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องเป็นลูกน้องผู้ว่า แต่กลับมาเป็นนายผู้ว่าอาวุโสรองปลัดกระทรวงที่อยากมาเป็นรองเลขาธิการ

การเพิ่มยศ นั้นใจแข็งกว่าเพิ่มลาภ แต่การเพิ่มลาภแนบเนียนและซบซึ้งกว่า เพราะสามารถทำให้คนที่ไม่เคยมี สามารถมีบ้านตึกอสังหาริมทรัพย์ มีทุนให้ลูกไปเรียนเมืองนอก เงินให้บินไปพักผ่อนดูงานจากงบกองสลากและอื่นๆมากมาย คนที่รับราชการสุจริตจะมีทางหรือสิ่งเหล่านี้ในประเทศประชาธิปไตยจะต้องพากันติดคุกหัวโตทั้งคนให้คนรับ แต่ในเมืองไทยกลับมีพรรคคตัญญูรู้คุณหมอบลาภคาบแก้ว แม้จะยกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มาอ้อนวอนถึง 2-3 ครั้งก็แกะไม่ออก เพราะบุญคุณท่วมหัว

(4) เหตุนี้ข้อ 3 จึงมีการขั่นเนื้อต-คลายเกลียวการปฏิบัติงานในกต.ให้ สมประโยชน์พรรคเดียว ไม่ว่าจะเป็นการประชุมโดยไม่ต้องประชุม การออกกฎและระเบียบโดยลิมลวงราชกิจจานุเบกษาการออกใบเหลืองใบแดงเปลี่ยนไปมาโดยยังมีได้มีการลงนาม ฯลฯ ยังมีอีกเหลือคนนับ จนถูกเปิดโปง และฟ้องนับไม่ถ้วน เดียวนี้โจษจันกันอยู่ว่า กต.ไม่กล้าออกเพราะกลัวถูกเช็กบิล บางเสียงก็บอกไม่ใช่ ไม่กล้าออกเพราะมีคนสั่งขึ้นออกศาลฎีกาตั้งคนกลางจริงๆ พรรคใหญ่จะต้องถูกยุบแน่

(5) ผลสืบเนื่องจากข้อ 4 ก็คือการกำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน มีวาระซ่อนเร้น เพราะก่อนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพียง 17 วัน จะได้ใช้ การตลาดแบบซื้อเหล่าแถมเบียร์ ให้ผู้แทนอุมวุฒิเข้าสภาเพื่อทั้งสองสภาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียว ต่อไปการตรวจสอบแต่งตั้งอะไรทำหน้าพรรค ก็คุมได้ นี่หรือจะมีใช้ระบบพรรคเดียวในความเป็นจริง

(6) การปฏิบัติงานในกรม. ในสภาผู้แทนราษฎร เสนาะ วิจารณ์ว่าติดคุกขอ นั้นยังน้อยไป ผมเคยสรุปแล้วว่านี่ไม่ใช่พรรคมันเหมือนอั้งยี่ที่เรียกว่าพรรค เป็นพรรครวมศูนย์ รวบอำนาจ เป็นทาสหัวหน้า

ผมยังเขียนได้อีกหลายสิบหน้า แต่จำต้องจบ ขอให้ท่านผู้อ่านกลับไปอ่านพระราชดำรัสหลายๆเที่ยว ขอให้พวกเราติดตามให้กำลังใจศาลศาลจะต้องกู้ชาติตามที่ในหลวงทรงขอ แล้วพวกเราเล่า จะพากันอยู่เฉยๆปล่อยให้กต.เป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ทักษิณทำลายระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต่อไปง่ายๆๆกระนั้นหรือ

## ยุทธศาสตร์ฟินแลนด์: แผนเปลี่ยนการปกครองไทย? (2)

ผมเขียนตอนที่(1)ของบทความนี้ก่อนที่พลเอกจารุภัทร เรืองสุวรรณจะลาออกและก่อนที่เลขาธิการประธานศาลฎีการายงานผลการหารือและความเห็นร่วมของสามประธานศาลคือ ศาลฎีกา ศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2549 หลังจากรายงานศาล เลขาธิการกต. ออกมาชี้แจงว่า ศาลจะว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องของศาล กต.ที่เหลืออยู่อีก 3 นายจะไม่ลาออก เพราะมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ จะต้องทำงานต่อไป

ความประทุษร้ายของกต.จนกระทั่งถึงวันนี้ไม่ต่างอะไรกับพ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวคือสุดท้ายจะอดทน คิดและอ้างว่าตนเป็นคนที่จะขาดไม่ได้ขาดตนแล้วบ้านเมืองจะล่มจม ประชาธิปไตยจะล่มสลาย

ผมเคารพสิทธิของทั้ง 4 นายที่จะคิดเช่นนั้น แต่คนอื่นก็มีสิทธิจะคิดต่างอย่างไรก็ได้ ว่าที่ไม่ยอมออกมีเหตุผลดังนี้

- (1) กลัวเพราะนั่งทับขี้มีความผิด
- (2) ติดยึดผลประโยชน์ไม่ยอมลง
- (3) มันคงกตัญญูต่อมุลนายที่ให้ทั้งยศทั้งลาภ
- (4) ซึมทราบในอุดมการณ์ใหม่ ต้องอยู่ช่วยสร้างไทยให้เป็นระบบพรรคเดียว
- (5) เสียวไทยลักไทยจะถูกยุบ

นักธุรกิจสาวร้อยล้านคนหนึ่งโทร.มาต่อว่าว่าผมเอาเรื่องอะไรมาเขียน คินเดียวกันนั้น ผมไปงานกินเลี้ยงเมียของเพื่อนที่เป็นอดีตผู้ว่าฯหลายจังหวัด ก็ตั้งคำถาม(หรือกล่าวโทษ)ขบวนการด้านทักษิณคล้ายๆกัน คือคล้ายกับเหตุผลของกองเชียร์ทักษิณ หลังจากซักถามอธิบายกันอยู่นาน จึงถึงบางอ้อ

ผมมหัศจรรย์ใจจริงๆที่คนเหล่านี้ ไม่เคยรับรู้หรือได้ยินพระราชดำรัส วันที่ 25 เมษายน ทุกคนเข้าใจว่าพวกที่คัดค้านรวมทั้งศาลเป็นลูกน้องสนธิ เป็นพวกลูกอิจฉา พากันรังแกทักษิณซึ่งเป็นนายฯคนโปรดของพระเจ้าอยู่หัว ทั้งอ้างว่าในหลวงทรงแสดงทางอ้อมครั้งแล้วครั้งแล้วว่า รักในหลวง ห่วงประเทศชาติต้องไม่ขาดทักษิณ ผมว่ากลไกโฆษณาชวนเชื่อของทรท.ช่างไร้เทียมทานจริงๆ

ที่แรกตั้งใจจะเขียนสั้นๆให้เรื่องนี้จบ 2 ตอน อธิบาย 5 ลักษณะความเคลื่อนไหวของยุทธศาสตร์ทักษิณ ผมต้องเปลี่ยนใจ พร้อมกับใคร่ขอรับรองให้สื่อ โดยเฉพาะสื่อของรัฐที่เป็นโทรทัศน์และวิทยุ ช่วยนำเอาพระราชดำรัสและเรื่องที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่และอธิบายให้ประชาชนฟังมากๆและบ่อยๆหน่อย รวมทั้งความเห็นศาลข้างล่างนี้

คัดมาบางตอน เปลี่ยนอักษรใหญ่ทึบขึ้นหรือขีดเส้นใต้ ส่วนที่ผมอยากให้ท่านผู้อ่านเน้นและทำความเข้าใจ

รายงานข้อปรึกษาและความเห็น 3 ประธานศาล 16 พฤษภาคม 2549

"ศาลไม่อาจเข้าร่วมดำเนินการกับ กต.ทั้ง 4 คนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปร่วมมือในรูปแบบใดก็ตาม เหตุผลเนื่องจาก กต. ชุดนี้ ได้ถูกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนแล้วว่า ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

การที่ กกต.ทั้ง 4 ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้เกิดความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงทำให้ความเสียหายให้เกิดแก่ประเทศไทยอย่างมาก หากปล่อยให้ทำหน้าที่หรือจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่เกิดขึ้นอีกก็มีความเป็นไปได้มากกว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้การเลือกตั้งเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ" ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมทั้ง 3 ศาล จึงมีความเห็นว่า ศาลจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้ง ครั้งใหม่ได้ก็ต่อเมื่อมีการสรรหาและแต่งตั้ง กกต.ชุดใหม่จากบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริง เป็นอิสระ ปราศจากบุญคุณ ความแค้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาทำหน้าที่ ซึ่งการดำเนินการในเรื่องนี้จะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อกกต.ทั้ง 4 คน ได้เสียสละลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเปิดทางให้มีกระบวนการสรรหา กกต.ชุดใหม่ โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อเสนอให้วุฒิสภาคัดเลือก ดำเนินการต่อไปได้ ส่วนที่มีข่าวว่ามี กกต. 1 คน เสียสละลาออกจากตำแหน่งนั้น นายจรัล กล่าวว่า ที่ประชุมประธาน 3 ศาล ก็ได้แสดงความชื่นชมในความเสียสละและความสำนึกรับผิดชอบในการกิจของบ้านเมืองเป็นอย่างดี และหวังว่า กกต.ที่เหลืออีก 3 คน จะใช้ช่วงโอกาสนี้เสียสละเพื่อประเทศไทยตามแบบอย่างที่ดีต่อไป "

บุคคลชั้นนำของไทยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาถึงกกต.ฟังภาษามนุษย์ธรรมดาไม่เข้าใจ ความจริงไม่ต้องคอยจนถึงขนาดนี้ ฟังพระราชดำรัสหลายต่อหลายครั้ง ฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กกต.ก็จะต้องลอยใจลาออกแล้ว ไม่ต้องคอยให้มาย้ำแล้วย้ำอีก นายกษ ก็เหมือนกันทำล้นๆ ล่อๆหนีไปเที่ยว ไปซื้อบั้ง ไปตีกอล์ฟ ลอยหน้าลอยตาบอกว่าว่างงาน เคยได้ยินบ้างไหมไม่กี่เดือนนี้ นายกษเกาหลีได้เขาลาออก เพราะละลายใจที่ มั่วแต่ไปตีกอล์ฟ กลับมาแก้ปัญหาฉุกเฉินไม่ทัน บ้านเราไม่มีปัญหาเช่นนั้นหรือ ภาคใต้สงบแล้วหรือ หรือจะเอาแต่ทำงานง่ายๆพอจะได้หน้าก็เร็ดกลับมา ไม่นึกถึงความกระอักกระอ่วนของคนอื่นบ้าง

ผมอยากสรุปเหลือเกินว่าความหนาแน่นระหว่างทักษิณกับวาสนา เป็นเพราะต่างก็มีสัมพันธลับ ต่างก็มุ่งมั่นเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ทักษิณ ที่จะสร้างการเมืองระบบพรรคเดียวให้กับประเทศไทย แต่ผมยังไม่สรุป ผมยังไม่รู้แน่ว่าเป็นความมั่ว หรือเป็นเรื่องของระบบ แต่ทั้งสองอย่าง ล้วนแก้ตัวไม่ขึ้นทั้งสิ้น

ระบบนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ว่าดังนี้ "แต่ว่าเท่าที่ฟัง ดูมันเป็นไปได้ไม่ได้ ในการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย เลือกตั้งขึ้นพรรคเดียว เบอร์เดียว ไม่ใช่ทั่วไป อย่างมีคนที่สมัครเลือกตั้งคนเดียว มันเป็นไปได้ มันไม่ใช่เรื่องของประชาธิปไตย"

พอวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ วาสนา เพิ่มลาก ก็สวนกลับมาทันที "ประการที่ 2 กกต.คำนึงตลอดเวลาว่าและวิเคราะห์สถานการณ์ตลอด บอกว่าการเลือกตั้งลงคนเดียวไม่ใช่ประชาธิปไตย แล้วไปเขียนกฎหมายไว้ทำไมละครึบในมาตรา 74 ให้สมัครคนเดียวได้ คนเดียวลงเลือกตั้งได้ถ้าไม่ถึง 20% ต้องเลือกตั้งใหม่ เขียนไว้ทำไม ผมเขียนหรือใครเขียน ผมเขียนหรือ และบอกวาลงคนเดียวไม่ประชาธิปไตย นึกอยากจะพูดอะไรก็พูด นำเสียดาย นำเสียใจ นะครับท่าน"

วาสนาย่อมมีสิทธิแก้ตัวว่าไม่ได้หมายความว่าความถึงพระองค์ท่าน แต่วาสนาก็ควรจะสำนึกและกราบทูลขอพระราชทานยกโทษว่าไม่ได้ตั้งใจ และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ แต่ก็มิได้กระทำ จนกระทั่งสมาคมนายทหารนอกราชการทนไม่ได้รวมตัวกันมาฟ้องวาสนา เรื่องการฟ้องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในหลวงทรงเดือดร้อนไม่ยากให้ฝ่ายใดกระทำ น่าจะมีวิธีแก้บางอย่างอื่นที่ไม่ระคายพระยุคลบาท

ผมขอตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม เรื่องกลอุบายจัดมีอบมาชนมีอบ หรือการระดมคนมาให้กำลังใจ วิธีการของวาสนากับทักษิณไม่ต่างอะไรกันเลย ไม่ต่างแม้แต่กุหลาบชมพูที่พากันถือมา เมื่อวานนี้ ที่ 17 พฤษภาคม กลุ่มผู้สนับสนุนของวาสนาพากันมาที่ กกต. หลังจากบิบบ้านตากันแล้วก็แสดงอำนาจบาตรใหญ่ไปปลดป้ายของฝ่ายที่สนับสนุนศาลมาดต้นกกต. มีหน้าซ้ายยังใช้ร่มตีและคำทอนักข่าว และลามปามด้วยวาจาและติดป้ายว่าพวกที่ต่อต้านกกต.เป็นพวก "ชายชาติ" เหตุการณ์คล้ายกันนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ ที่คม-ชด-ลิก และที่อุดรธานี อีกหนอยระบัดไปทั่วประเทศไทย เพราะตำรวจถ้าไม่ทำตาปริบขยิบดูเฉยๆ บางครั้งกลับอำนวยความสะดวกให้กลุ่มอันธพาลด้วย

มีคนบอกผมว่า กกต.เดี๋ยวนี้ถูกคุมด้วยตำรวจ มีการเฝ้าตรวจแบบยกโขยงมา นักข่าวหญิงบางกอกโพสต์บอกผมว่ามีถึง พันห้าร้อยคนกินเงินเดือนสามหมื่นขึ้นไปถึงแปดหมื่น คนในบางคนบอกผมว่าไม่ถึง ประมาณ 6-700 เท่านั้น ผมว่าเราควรจะไปขอหลักฐานมาดู ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ศาลอาจจะต้องทำอะไรมากกว่าขอให้กกต.ลาออก

สำหรับท่านที่ไม่เคยทราบ ผมมหัศจรรย์จริงๆว่าไม่ทราบได้อย่างไรว่าเมื่อวันที่ 25 เมษายน ศกนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการ ให้ศาลฎีกา และศาลปกครองไปทำการปรึกษาหารือและร่วมมือกันกับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อจะช่วยกันแก้ไขวิกฤตรักษาระบอบ ประชาธิปไตย และป้องกันมิให้บ้านเมืองล่มจม

พวกเราควรที่จะตามรอยพระยุคลบาท พากันสนับสนุนศาลและฝากความหวังไว้ที่ศาล องค์พระประมุขทรงใช้คำว่า "ขอร้อง" 6 ครั้ง "ขอฝาก" 5 ครั้ง "ขอให้" 11 ครั้ง รวมทั้งคำที่เป็นขอทางอ้อมอีกเพื่อให้ศาลช่วยแก้วิกฤตของบ้านเมือง ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็น "วิกฤตที่สุดในโลก"

ก็คนที่สร้างวิกฤต และจะช่วยแก้วิกฤตได้ทันที คือพ.ต.ท.ทักษิณ และกกต. ทั้งสาม วาสนา-ปริญญา-วีระชัย เขายังไม่สำนึกและไม่ยอมแก้ แค่ว่าพากันลาออกไปไวๆดีๆ ฟากก็จะใส แผ่นดินก็จะสว่าง ประเทศไทยก็จะเดินหน้าปฏิรูปแบบราชประชาสมาสัยได้เมื่อเขาไม่ยอมแก้ พวกเราที่ต้องโหมกำลังเข้าช่วยกันแก้ คนที่รักทักษิณมากกว่าในหลวง เราก็คงไม่ว่า ขอให้หลบไปเสียดีๆอย่าทำวุ่นวาย นึกถึงคำของพล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ว่า "ภายใต้ดวงอาทิตย์ ไม่มีอะไรที่ตำรวจทำไม่ได้"

ผมอยากจะได้เพิ่มเติมว่า ทำอะไรก็ทำผิดแต่อย่าทำชั่ว ที่แล้วมาทำชั่วก็จะผ่อนหนักเป็นเบาให้ ขอให้สองนายตำรวจการเมืองเลิกคิดเรื่องระบบพวกเดียว และช่วยพวกเราสร้างระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้เป็นจริง ด้วยการหลบไปเสียสักพักจะดีกว่าไม่ต้องไปลับเหมือนท่านผู้ให้กำเนิดร.ร.นายร้อยตำรวจก็ได้

# ยุทธศาสตร์ฟินแลนด์: แผนเปลี่ยนการปกครองไทย? (3)

ยุทธศาสตร์ฟินแลนด์ คล้ายคลึงกับยุทธศาสตร์ทักษิณที่ผมจับตามานาน หลายคนเรียกยุทธศาสตร์นั้นว่า ปฏิญญาฟินแลนด์ เพราะผู้นำทรท. อดีตคอมมิวนิสต์ อดีต 14 ตุลา ไปประชุมตั้งและวางแนวทางต่อสู้ของพรรคที่ฟินแลนด์

คำว่าปฏิญญาหรือคำประกาศ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า manifesto ยุทธศาสตร์มาจากคำว่า strategy คำหลังขลังน้อยกว่าคำแรก แต่ปฏิญญานั้น ถึงจะยอดเยี่ยมสักเพียงใด หากไม่มียุทธศาสตร์ที่จะปรุงให้เป็นยุทธวิธีที่ดีได้ ก็ไร้ผล

เราได้ยินคำว่า Manifesto จาก Communist Manifesto หรือ Manifesto of the Communist Party คือปฏิญญาคอมมิวนิสต์ ซึ่ง Marx กับ Engels ช่วยกันเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1848 หรือ พ.ศ. 2391 วรรณกรรมว่าดังนี้

"A spectre is haunting Europe - the spectre of communism: เงาตะมึน กำลังทาบทลงมาเขย่าขวัญยุโรป คือ เงาตะมึนของคอมมิวนิสต์" นักแปลไทยมักจะแปล spectre นี้ว่าปีศาจ กว่าปีศาจตัวใหม่จะประสบความสำเร็จ โคนราชวงศ์โรมานอฟ และสถาปนารัฐคอมมิวนิสต์ขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกได้ก็กินเวลาถึง 69 ปี คือในปี ค.ศ.1917 หรือ 2460

ผู้นำปฏิวัติและผู้นำสหภาพโซเวียตคนแรกคือ เลนิน (1870-1924) ไปลี้ภัยเพาะบ่มอุดมการณ์คอมมิวนิสต์อยู่ในประเทศฟินแลนด์นาน คำว่า manifesto นี้ คอมมิวนิสต์มีได้ผูกขาด พรรคการเมืองประชาธิปไตยทุกพรรคในอังกฤษ ก็ออก Manifesto of the ....Party มาทุกสมัย การเลือกตั้ง ที่ผมเล่าเรื่อง เลนิน กับฟินแลนด์อาจจะหรืออาจจะไม่เชื่อม โยงกับพรรคไทยรักไทยก็ได้บางทีก็เป็นเพียงเรื่องของสัญลักษณ์

พรรคไทยรักไทยจงใจเลือกวันที่ 14 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาพรรค วันที่ 14 กรกฎาคมนอกจากเป็นวันชาติแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์เป็นวันที่ ระลึกการโค่นล้มระบอบกษัตริย์และสถาปนามหาชนรัฐฝรั่งเศส

ทำไมผู้นำไทยรักไทยจึงต้องไปประชุมที่ฟินแลนด์ ผมก็ไม่แน่ใจ อุดมการณ์คอมมิวนิสต์นั้นต้องการให้รัฐคุมทุน จึงต่างกับ อุดมการณ์ของไทยรักไทยที่ต้องการให้ทุนคุมรัฐ แต่มียุทธศาสตร์แบบเดียวกัน คือ ให้รัฐอยู่ใต้พรรค แต่ให้พรรคคุมรัฐแบบเผด็จการ และเป็นระบบพรรคเดียวเหมือนกัน

ผมจะไม่บอกว่ามีใครไปประชุมบ้าง ผมกำลังคอยหลักฐาน แต่บุคคลหนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ [www.manussaya.com](http://www.manussaya.com) ที่โจมตีพระเจ้าอยู่หัวแน่นอน ผมจะนำหลักฐานเรื่องนี้มาผนวกเมื่อบทความนี้จบบริบูรณ์ เวลานี้เว็บไซต์ดังกล่าวกำลังปรับโฉมแปลงตัว ทำเป็นชุมทางขายของ และบริการสารพัดไม่มีการเมืองเลย หวังว่าจะตบตอกันตั้นๆ

ก่อนกระโดดไปถึงยุทธศาสตร์ข้อ 4 คือการทำสถาบันกษัตริย์ให้เป็นเพียงสัญลักษณ์ ผมขอให้ท่านผู้อ่านเชื่อมโยงสิ่งต่อไปนี้ก่อน

- (1) จุดยืนพรรคเดียวและการมุ่งมั่นสร้างพรรคเดียวของทักษิณ
- (2) เมื่อในหลวงมีพระราชดำรัส เรื่องพรรคเดียวไม่เป็นประชาธิปไตย ประธานกกต.ก็สำรอกกลับทันทีโดยไม่ยำเกรง
- (3) การคืนของทรท.และกกต. ที่ไม่ฟังเสียงศาล ทหาร สื่อและอาจารย์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์เกือบทั้งประเทศที่ขอร้องให้ลาออก ศาลได้รับพระราชโองการให้แก้ปัญญาที่ทักษิณและกกต.ชุดนี้ร่วมกันสร้างขึ้น
- (4) การที่ทรท.และกกต.ประสานเสียงว่าจะยุบพรรคเก่าแก่
- (5) หากกกต.ชุดนี้ลาออก ก็จะปลดล็อกใหญ่คือล็อกแก๊งเลือกตั้งพรรคเดียวกุมอำนาจ เพื่อทำการปฏิรูปที่แท้จริงได้ ล็อกนี้สำคัญกว่าล็อก 90 วันเหมือนฟ้ากับดิน

การทำให้สถาบันกษัตริย์เป็นแต่เพียงสัญลักษณ์ให้มากที่สุดคืออย่างไร เราจำเป็นจะต้องเข้าใจหลักเรื่องพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย การยกหรือลดฐานะพระมหากษัตริย์ให้เป็นสัญลักษณ์เฉยๆ ก็หมายความว่า การลิดรอนไม่ยอมให้พระมหากษัตริย์ใช้พระราชอำนาจใดๆได้

พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญและจารีตประเพณีอังกฤษต้นแบบ อำนาจของพระมหากษัตริย์มีอยู่ 3 ประเภท

1. พระราชอำนาจทั่วไป (Usual Powers) ได้แก่อำนาจ **แนะนำ ตักเตือน และให้กำลังใจ** (Advise, Warn, & Encourage) รัฐบาลผ่าน นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่ถวายรายงานและขอพระราชทานบรมราชวินิจฉัย(คำปรึกษา) นายกรัฐมนตรีอังกฤษจะต้องเข้าถวาย รายงาน ทุกสัปดาห์ โดยหมายกำหนดการที่แน่นอนเป็นทางการกำหนดไว้ล่วงหน้า เป็นการเฝ้าสองต่อสอง ไม่มีการบันทึก ไม่มีการแถลงข่าวใดๆ ทั้งนี้เพื่อ ป้องกันมิให้เข้าใจผิดว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงลำเอียงเข้าหรือไม่เข้าข้างรัฐบาลในเรื่องใด กับทั้งป้องกันมิให้ผูกพันเกิดภาระจำยอมแก่ทั้งสองฝ่ายในประเด็นซึ่งอาจจะเห็นไม่ตรงกันหรือนำไปปฏิบัติยังไม่ได้หรือไม่ได้ ประเทศไทยประพุดติดกันผิดๆตลอดมาทั้งด้วยการ"ปล่อยข่าว" โดยฝ่ายผู้เข้าเฝ้า และการ"เดาข่าว"ของสื่อ หรือการแสดงนัยหลอกลวงให้ประชาชนเข้าใจผิด ยกตัวอย่างกรณีทักษิณเข้าเฝ้าแล้วกลับมา ประกาศวันสวรรคตทันที และครั้งหลังพอเข้าเฝ้าเย็นศุกร์ที่ 19 เช้าจันทร์ที่ 21 พฤษภาคมนี้ก็จะกลับมาทำงาน ช้ายังมีการกระพือข่าวส่งไปถึงศาลว่าในหลวงทรงเห็นด้วยว่าจำเป็น จะต้องให้กต.ชุดเดิมเหลืออยู่ อย่าวว่าแต่ประชาชนไร้เดียงสาเลย ผู้มีความรู้และบุคคลระดับสูงก็อาจเดาผิดๆ เชื่อว่าเป็นพระราชประสงค์ อย่างนี้ วิชาการเรียกว่าละเมิดพระราชอำนาจ พุดเป็นภาษาชาวบ้านว่า อ่างในหลวงไปหลอกประชาชน เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตน

2. พระราชอำนาจพิเศษ (Royal Prerogative) และ (3) พระราชอำนาจสงวน หรือสำรอง (Reserve Powers) ถ้าอธิบายง่าย ๆ รวมกันแบบของไทยก็คือ อำนาจที่ต้องลงพระปรมาภิไธย เช่น เรื่องแต่งตั้ง ปลด ยุบหรือตั้งรัฐบาล ฯลฯ สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธ ราชนินีอังกฤษเสด็จเยือนเมืองไทย ได้ตรัสข้อความอันเป็นอัศจรรย์ว่า เพิ่งเคยเห็นพระมหากษัตริย์ที่เหมือนพระมหากษัตริย์จริงๆคราวนี้แหละ แต่ในหลวงของเราหาได้มีพระราชอำนาจพิเศษ: Royal Prerogative กับอำนาจสำรอง: Reserve Powers เท่าเทียมกษัตริย์อังกฤษไม่ อำนาจนั้นมีอะไรบ้าง สดุดีสักที่จะเขียนหมด ขอยกตัวอย่างและอธิบายสั้น ๆ บางเรื่อง ทั้งๆที่กษัตริย์ต้องเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ก็ยังหลีกเลี่ยงมิได้ที่จะต้องทรงใช้พระราชอำนาจเลือกบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีถึง 2 ครั้งในปี 1957 กับปี 1963 หรือ 2506 ซึ่งกรณีหลังนี้พระนางเจ้าทรงวินิจฉัยเองและพระราชทานคนนอกคือ Earl of Home ซึ่งไม่ตรงกับสองบุคคลที่สภาต้องการ ทั้งนี้โดยมิได้ปรึกษาสภาแต่อย่างใด ส่วนอำนาจสำรองก็มีการใช้บ่อย เมื่อกษัตริย์ไม่ทรงยินยอมยุบสภาตามคำขอของนายกรัฐมนตรี หรือโปรดเกล้าฯให้ยุบสภาโดยรัฐบาลมิได้ร้องขอ หรือขอให้รัฐบาลยุบสภา ก่อนเพื่อให้สภาใหม่มาผ่านกฎหมายเพิ่มจำนวนสมาชิกสภาขุนนาง เพราะเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนโครงสร้างรัฐธรรมนูญ และอีกหลายเรื่องๆ ที่ไม่ลงพระปรมาภิไธยในพ.ร.บ. จนกว่ารัฐบาลจะแก้ไขเสียก่อน เป็นต้น

การลิดรอน สร้างอุปสรรค บิดเบือนหรือแย่งชิงการใช้พระราชอำนาจที่กล่าวข้างต้นนี้ คือการลดหรือยกให้พระมหากษัตริย์เป็นเพียงสัญลักษณ์ หรือตราয়ที่ไม่มีมีความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างทฤษฎีพระมหากษัตริย์ อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่อยู่เหนือการเมือง ความจริงแล้ว การเมือง ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ยกเว้นการเมืองเผด็จการ เผด็จการไม่ยอมให้พระมหากษัตริย์กระทำการใดๆ เพราะกษัตริย์เป็นเพียงอธิปัตย์แต่ในนาม เผด็จการต่างหากที่เป็นอธิปัตย์ที่แท้จริง

ก่อนที่จะพุดถึงระบอบทักษิณทำลายพระราชอำนาจ ขอพุดถึงเรื่องสัญลักษณ์ 2 กรณีที่รู้จักกันดี โดยผมจะไม่วิจารณ์ว่าอย่างไร แต่มีผู้คนประณามกันอย่างกว้างขวางว่า ทักษิณทำตัวไม่สมควร และตีเสมอในหลวง โดยใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นเข้าไปทำพิธีที่วัดพระแก้วแล้วนั่งเกือบจะจุดเดียว กับพระที่นั่ง และกรณีนี้ไปตรวจราชการต่างจังหวัดมีคนมาแห่ป้ายทรงพระเจริญ เพื่อเชียร์นายกฯ ตัวนายกฯเอง ผู้ว่าราชการหรือตำรวจที่อยู่ในที่นั้นก็ไม่ว่ากันห้าม ถ้าจะเป็นการถวายพระพรจริงๆ ทักษิณจะต้องเข้าไปร่วมถือป้ายด้วย

ผมจะพุดสั้นๆ ถึงยุทธการลิดรอนพระราชอำนาจ เพื่อให้พระมหากษัตริย์เป็นแต่เพียงสัญลักษณ์อย่างเดียว ผมจะยกตัวอย่างต่างๆ เพียงสั้นๆ ผมใคร่ขอให้ท่านผู้อ่านไปค้นคว้าเพิ่มเติม และช่วยพากันสอบถามเผยแพร่ความเข้าใจให้กว้างขวางออกไป เพื่อจะได้ช่วยกันสกัดกั้นการขยายตัวของ ยุทธศาสตร์ที่ทำลายการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

กิระ ดังได้ยินมาดังนี้

1. ยุทธการป่าล้อมเมือง-โลกล้อมประเทศ เป็นยุทธการสร้างภาพให้ตนเองและ ทำลายภาพของคู่แข่งชั้น มิได้หมายถึงตัวปฏิบัติการที่ปลุกระดมคนต่างจังหวัดเข้ามาเชียร์ทักษิณ ชู และปะทะฝ่ายตรงกันข้าม การสร้างภาพนี้มีทั้งขบวนการ "ปั้นข่าว" "ปล่อยข่าว" "กระจ่ายข่าว" และ "ด่าข่าว" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทบ้านนอกด้วยกลไกของรัฐและของพรรค ประเด็นที่สำคัญคือฉายภาพว่า เด็กของในหลวงกำลังถูกรังแก ทักษิณเป็นนายกคนโปรดของในหลวง ในหลวงฝากให้ดูแลบ้านเมืองแทนในอนาคต กระซิบให้สื่อไม่ใช้ให้ออก กระซิบให้รีบเลือกตั้ง และให้รีบตั้งกต.เพิ่ม อย่ามัวฟังศาล และในที่ที่ชาวบ้านยังมีความสงสัย ในภาคอีสานและเหนือ ก็จะถามชาวบ้านแบบปูดฉาวว่าใครเป็นคนเอาเงินมาให้ทักษิณหรือในหลวง แล้วจะเอาใคร สำหรับการด่าข่าว ก็คือการโกหก ปกปิด บิดเบือน กำจัดและจำกัดข่าวที่ไม่เข้าข้างทักษิณไม่ให้ได้ออกอากาศ ฯลฯ ในต่างประเทศมีการปนเปรอนักข่าว สร้างเครือข่ายบ่อนข้อมูลและการวิเคราะห์ที่โดนใจนักข่าว ที่ไม่มีพื้นฐานที่จะเข้าใจการเมืองไทยอย่างแท้จริง จนกระทั่งนิตยสารใหญ่คือ Economist ขึ้นปกว่าประชาธิปไตยไทยถูกกระหน่ำ เพราะทักษิณที่มาจากทางเลือกตั้งถูกกีดกันโดยพลังไม่เป็นธรรม และ ระยะเวลาหลังจากเว็บไซต์ต่างๆวิจารณ์ในหลวงยังมีหนังสือเล่มและรายงานว่าศาลถูกแทรกแซง ฯลฯ นอกจากนั้นทักษิณยังไปพุดอย่างเปิดเผยตามสถานทูตไทยว่าไม่กลัวที่องคมนตรี 3 ท่านอยากเป็นนายกฯและวางแผนล้มรัฐบาล ฯลฯ

ยังมีอีก 3 ยุทธการ คือ

2. ยุทธการครอบงำ ฝ่ายระบบกฎหมาย 3. ยุทธการพรานล่อกระต่ายป่า 4. ยุทธการต่อต้านพระราชดำริ แต่วันนี้เวลาและหน้ากระดาษหมด

นี่ เป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งที่ลอยอยู่หน้าฉาก ผมเชื่อว่าสิ่งล้าลึกที่มองไม่เห็นยังมีอีกมาก แต่แค่นี้ก็เห็นจะต้องร้องเพลงของหลวงวิจิตรวาทการกันแล้ว "ตื่นเถิดชาวไทย อย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงชาติจะเรืองดำรง ก็เพราะเราทั้งหลาย"/\*\*\*

## ยุทธศาสตร์ฟินแลนด์: แผนเปลี่ยนการปกครองไทย? (4)

ยุทธศาสตร์ลิดรอนพระราชอำนาจ ที่ผมแจกแจงเป็น 4 ยุทธการ ถูกไว้วางใจโดยเพื่อนในทบท.ว่าเกิดมาไม่เคยได้ยิน ก็เป็นความจริงจะได้ยินยังไป เพราะผมเป็นคนตั้งชื่อยุทธการนั้นๆ เอง ตามลักษณะของการปฏิบัติการโดยกลไกของพรรค ที่ผู้ปฏิบัติเองอาจจะไม่ได้รับคำสั่งหรือไม่เข้าใจว่าตนกำลังทำอะไร เนื่องจากไม่มีใบสั่งที่ติดป้ายว่า "ยุทธการครอบงำ" มาด้วย มีแต่คำสั่งของวิปว่า เรื่องนี้ให้กดปุ่มนี้ เรื่องนี้ให้ยกมือ เรื่องนี้ให้ประท้วง พ.ร.บ.นี้ให้ผ่าน พ.ร.บ.นั้นไม่ให้ผ่าน เท่านั้น

ผมได้บอกแล้วว่า โครงสร้างและพฤติกรรมของพรรคเป็นแบบ "รวมศูนย์-รวบอำนาจ-เป็นทาสหัวหน้า" บุคคลที่เป็นรัฐมนตรีรัฐชะตกรรมของตนเองใหม่ว่าฟุ้งนี่จะเป็นอะไร ผู้แทนราษฎรรุ่นใหม่ว่าฟุ้งนี่จะยุบสภา ถ้าตอบว่าทุกคนรู้ดี เพราะมีการประชุมกันหลายชั้นแล้ว ทั้งในระดับกรรมการ ทั้งในที่ประชุมส.ส. ทั้งในที่ประชุมใหญ่สมาชิกพรรค ก็แปลว่าพรรคเป็นพรรคที่แท้จริงในระบบพรรคการเมืองรัฐสภาทุกอย่างจึงไม่ต้องขึ้นกับคำสั่งหรือเสียงซุบซิบว่านี่คือความประสงค์ของหัวหน้า และต้องไม่มีการแตกตื่นกับข่าวลือ

ตอนนี้มีข่าวลือใหญ่ออกมาอีกแล้ว ทักซิณกลับจากเข้าเฝ้าที่ไร มีข่าวบันลือโลกทุกที ผมพูดไปแล้วเมื่อวานนี้ "ครึ่งหลังพอเข้าเฝ้าเย็นศุกร์ที่ 19 เข้าจันทร์ที่ 21 พฤษภาคมนี้ก็จะกลับมาทำงาน ซ้ำยังมีการกระพือข่าวส่งไปถึงศาลว่าในหลวงทรงเห็นด้วยว่าจำเป็นจะต้องให้กต.ชุดเดิมคงอยู่" นี่แหละคือตัวอย่างของการ "ปั้นข่าว" คือ การปั้นน้ำเป็นตัว หามูลความจริงมาได้

อีกระลอกยิ่งหนักเข้าไปอีก บอกว่า "ในหลวงสั่งให้รีบกลับเข้าทำงาน ไม่งั้นบ้านเมืองจะล่มจม แล้วให้รีบออกพ.ร.ฎ.เลือกตั้ง เลือกกต..ใหม่อีก 2 คน มาสมทบกับชุดเดิมด้วย อย่าไปปรารมภ์เรื่องศาลเลย "เรื่องนี้ โทททั้งเพ แต่ปานนี้ ชาวเท็จนี้ลือไปทั่วประเทศถึงในป่าตามเครือข่ายจัดตั้งของทท.เรียบร้อยแล้ว ใครไว้วางใจคัดค้านระวังจะเจอดี เรื่องอย่างนี้ไม่มีใครได้ยินจากพระโธสถูดอกครับ เพราะเป็นการเข้าเฝ้าสองต่อสอง ไม่มีการบันทึก และไม่มีการแถลงข่าว หากจะมีอะไรเป็นทางการ ก็จะต้องผ่านสำนักพระราชเลขาธิการออกมา โดยไม่อ้างอิงถึงการเข้าเฝ้า เรื่องนี้ผมเชื่อว่าทักซิณเข้าใจดี

ที่สำคัญที่สุด พวกเราต้องเคยได้ยินวลีว่า "เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ" และต้องภูมิใจว่าในหลวงของเราเป็นยอดกษัตริย์ของกษัตริย์ หากอยากทราบว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไร ให้กลับไปอ่านพระราชดำรัส 4 ธันวาคม 2548 และ 25 เมษายน 2549 ดูให้เกิด สมาชิกส่วนใหญ่ของไทยลักไทยถูกลากเข้ามาและล่ามโซ่ไว้ในเครือข่ายของการอุปถัมภ์ คอยหวังพึ่ง คอยลากลอย และมาตรการประชานิยม ไม่ต้องรู้อะไรก็ได้ นอกจากบูชาหัวหน้าพรรค คอยฟังข่าว(ลือ)สำคัญ และคอยรับรางวัล ผมรับรองไทยลักไทยไม่มีวันพิมพ์พระราชดำรัสไปแจก ผมใช้คำว่า "ปาล้อมเมือง" เพราะจำนวนคนที่จงรักภักดีและอยู่ในระบบของทท.ที่อยู่ในชนบทมีจำนวนมหาศาล เมื่อเทียบกับในเมืองหรือผู้ที่ไม่เชื่อข่าวลือนี่คือปาล้อมเมืองที่คอมมิวนิสต์ทำไม่สำเร็จ ไทยลักไทยทำได้สบาย เพราะมีทั้งเทคโนโลยีและเงิน พร้อมทั้งข้าทาสบริวารในระบบราชการ (ซีอีโอ) ส่วนโลกล้อมประเทศ นั่นก็คือการใช้โทรทัศน์ สำนักข่าวและสื่อต่างประเทศที่โอนอ่อนตามทักซิณเพราะความเป็นมิตร อามิสและเข้าใจผิดให้เข้ามาล้อมสื่อและนักข่าวไทยในประเทศไทยนั่นเอง

ก่อนที่จะไปถึงยุทธการลิดรอนพระราชอำนาจให้ครบทั้ง 4 ผมขอกลับมาที่ปัญญาฟินแลนด์อีกครั้ง ผมได้รับเชิญถึง 4 ครั้งให้ไปพูดถึง 4 แห่ง รวมทั้งไปออก ASTV ผมปฏิเสธไปแล้ว 3 แห่ง และได้ชี้แจงกับนักข่าวที่โทรมาจะนัดขอสัมภาษณ์ว่า ผมไม่ใช่คนที่รู้หรือรอบรู้เรื่องปัญญาฟินแลนด์ ผมกำลังศึกษาและรวบรวมหลักฐานที่ได้ยินมาอยู่ แต่ถึงแม้ว่าปัญญาฟินแลนด์จะมีหรือไม่มีอยู่จริงก็ไม่ใช่ว่าเรื่องสำคัญ สำคัญอยู่ที่แผนการหรือปฏิบัติการที่คล้ายคลึงกับความที่อ้างไว้ในปัญญานั้นมีจริงหรือไม่ อันนี้ผมว่ามี จะเรียกชื่อว่าอะไรก็ช่าง จะเก็บใส่แฟ้มติดป้ายไว้หรือไม่ก็ไม่สำคัญ ผมย้ำอีกครั้งว่า ความสำคัญอยู่ที่มีการกระทำนั้นๆหรือไม่ ตรงนี้ที่ผมเชื่อว่ามี การกระทำนั้นๆ สำคัญและมีความหมาย

เพราะฉะนั้น ผมจึงตอบรับที่จะไปร่วมที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคมนี้ โดยผมไม่สนใจว่าหัวข้อของการอภิปรายจะเป็นอย่างไร ผมจะไปพูดถึงระบบพฤติกรรมของพรรคที่ผมเชื่อว่าเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ผมไม่มีเจตนาจะไปใส่ร้ายป้ายสีบุคคลหนึ่งบุคคลใด

ในบรรดา 4 ยุทธการที่ผมกล่าวถึง คือ

(1) ยุทธการปาล้อมเมือง-โลกล้อมประเทศ (2) ยุทธการครอบงำ-ฝ่ายระบบกฎหมาย

(3) ยุทธการพรานล่อกระต่ายป่า และ (4) ยุทธการต้านพระราชดำริ

ผมเห็นว่ายุทธการปาล้อมเมืองเป็นยุทธการที่สำคัญและอันตรายที่สุด ยุทธการนี้ถูกค้ำยันด้วยการตลาดของพรรคมวลชนและมาตรการประชานิยม จึงสามารถครองใจมวลชนจำนวนมหาศาล พลังของมวลชนเหล่านี้ หากนำไปใช้ในทางที่ดีก็จะเกิดผลดี หากนำไปใช้ในทางที่ผิดก็จะเกิดผลร้าย ท่านผู้อ่านคงเห็นตัวอย่างแล้วที่เชียงใหม่ อุดรธานี คม-ชัด-ลึก และล่าสุดที่ กกต. ตัวอย่างเหล่านี้เป็นแต่เพียงตัวอย่างประเภทเดียว อำนาจทำลายของพลังมวลชนที่หลงผิดนั้นมีศักยภาพและอำนาจยิ่งใหญ่นับประเทและขอบเขตมิได้ เราไม่ควรประมาทความสำเร็จของนโยบาย 66/3 ที่เอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์ได้กลับจะไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง เมื่อใดที่สามารถทุ่มพลังมวลชนเข้ามาเสริมหรือควบคุมยุทธการอีก 3 อย่างที่ผมกำลังจะพูดถึงไป

2 ยุทธการครอบสภา ฝ่ายระบบกฎหมาย อำนาจนิติบัญญัติหรืออำนาจ ของสภานั้นเป็นหนึ่งใน 3 อำนาจอธิปไตย สำหรับกรณีของไทยซึ่งมีพระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญบัญญัติว่า "ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางสภา" แปลว่ากฎหมายที่ออกจะต้องผ่านสภาและมีพระปรมาภิไธยจึงจะออกบังคับเป็นกฎหมายได้ กฎหมายที่ผ่านสภามีสารพัดเรื่อง ส่วนใหญ่ก็เพื่อจะบำบัดทุกข์-บำรุงสุขประชาราษฎร์ แต่มีอยู่หลายกรณีเหมือนกันที่กฎหมายบางฉบับทำลายผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของคนบางกลุ่ม เช่น กฎหมายเวนคืน บางฉบับให้ประโยชน์แก่คนบางกลุ่ม เช่น เรื่อง ส่งเสริมอุตสาหกรรม การขายหุ้น การยกเว้นภาษี การให้สัมปทาน เป็นต้น การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่แท้จริง ต้องให้พระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ที่จะทำนุบำรุงประเทศและพลกนิกร โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในบางครั้ง รัฐบาล(โดยสภา)กับพระมหากษัตริย์อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันพระมหากษัตริย์ก็จะไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายที่สภาเสนอมา กรณีเช่นนี้ทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างพระมหากษัตริย์กับสภา ซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสภาวะกดดัน เช่น พ.ร.บ.การศึกษาไม่ผ่าน บรรดาครูอาจจะเสียประโยชน์เรื่องตำแหน่งหรือเงินเดือน อาจจะทำให้เกิดน้อยใจพระมหากษัตริย์ โดยหารู้ไม่ว่ากฎหมายนั้นบกพร่องโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของรัฐบาล รัฐบาลทุกชนิดเป็นรัฐบาลที่ขาดความระมัดระวังที่สุดในการเสนอกฎหมาย ทั้งๆที่มีเสียงท้วงทันท ทำให้พ.ร.บ. และพ.ร.ฎ หรือแม้แต่การโปรดเกล้าฯ และตำแหน่งล่าช้า มิได้ลงพระปรมาภิไธยซึ่งไม่ใช่ความผิดของในหลวง แต่เป็นความผิดของรัฐบาล ทำให้ในหลวงเดือดร้อนและถูกเข้าใจผิด นอกจากนั้นกฎหมายหลายอย่างที่พระราชอำนาจ ต้องผ่านสภาและลงพระปรมาภิไธย รัฐบาลก็แย่งชิงพระราชอำนาจไปทำเอาเองโดยฝ่ายบริหาร ไม่ผ่านสภา ทั้งๆที่ขัดรัฐธรรมนูญ เช่น เรื่อง ให้สังคโปรใช้ฐานทัพ ใช้น่านฟ้าฝึกบิน เรื่อง FTA เหล่านี้เป็นต้น การกระทำเช่นนี้เป็นการช่วงชิงพระราชอำนาจ และทำให้สถาบันเสี่ยงต่อการเข้าใจผิดและเผชิญหน้ากับฝ่ายนิติบัญญัติ เรื่องนี้ไม่เคยมีในรัฐบาลก่อนในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

3 ยุทธการพรานล่อกระต่ายป่า ยุทธการนี้มีได้พาดพิงถึงตัวบุคคลว่าใครเป็นพราน ใครเป็นกระต่าย แต่หมายถึงวิธีการที่พรานกระต่ายใช้คือการเอาแสงจันทร์เทียมจากไฟฉายหรือโคม และเหยื่อล่อกระต่าย บรรดากระต่ายที่หลงกลก็พากันตกเป็นเหยื่อ มีเสียงพูดกันหนาหูว่าทุกชนิดมีความเก่งกาจในการแย่งคนและซื้อคนจากสังกัดเดิม โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องและจริยธรรม โดยเห็นแก่ผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเดียว ต่อมาก็นำวิธีการนี้มาใช้ในทางการเมืองด้วย และใช้เป็นประจำ ไม่เลือกที่ต่ำที่สูง บางครั้งก็เลยเถิดไปถึงข้าราชการใกล้ชิด หรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่จะต้องรับใช้ถวายชีวิตต่อพระเจ้าอยู่หัว ถึงแม้จะกระทำต่อท่านเหล่านั้นในฐานะส่วนตัวหรือในตำแหน่งอื่นๆ ก็หาสมควรไม่

4 ยุทธการต่อต้านพระราชดำริ ตัวอย่างยุทธการนี้มีมาก เช่น ขอบป่าวประกาศทั้งทางราชการและหาเสียงว่า เมืองไทยไม่มีใครสนใจคนจนวิธีช่วยเหลือคนจนที่ได้ผลเพียงค้นพบโดยทุกชนิด ในยุคทุกชนิด เช่น โมเดลอาจสามารถ ทั้งนี้โดยหาคิดไม่ว่าโครงการในพระราชดำรินับไม่ถ้วนและมีมานานตั้งแต่ทุกชนิดยังเป็นนักเรียน และโครงการส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จภายในขอบเขตและพื้นที่ปฏิบัติ บางโครงการก็ขยายผลได้อย่างดี ยิ่ง นอกจากนั้น รัฐบาลทุกชนิดมิได้สนใจเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง พอมีพระราชดำรัสสั่งไม่ทันสิ้นสุรเสียง ก็ผลิตโครงการเมกะและวิมานในอากาศขึ้นมาเทียบเคียงบดบังโดยไม่มีความสำนึกใดๆ อดีตโฆษกของพรรคไทยรักไทย เคยออกมาวิจารณ์ทำนองว่า พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง" ไม่น่าจะนำประเทศไทยไปรอดได้ สิ่งที่จะนำประเทศไทยไปรอด คือระบบทุนนิยมแบบ dual track ของพรรคเท่านั้น บุคคลที่ทำตัวเป็นกระบอกเสียงของไทยรักไทยหรือทุกชนิด เช่น สมัคร และ ดุสิต ได้ออกมาโจมตีพลเอกเปรม ซึ่งนำกระแสพระราชดำริมาเผยแพร่ และคอยจ้องวิพากษ์วิจารณ์พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ กับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในพระราชดำริ เพื่อทำลายความเชื่อถือเพราะระแวงว่าทั้งสองท่านอาจจะเป็นตัวเลือกตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

อีกเรื่องหนึ่งในหลวงทรงเดือดร้อนและขอร้อง ผมเคยเขียนแล้วในเรื่องใครทำให้ในหลวงเดือดร้อนก็คือ บรรดาตำรวจและลิ่วล้อที่จงรักภักดีต่อทุกชนิด แต่อย่างว่าจงรักภักดีต่อในหลวง กระจัดกระจายพากันไปฟ้องร้องบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มพันธมิตรว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ถ้าอ่านพระราชดำรัสก็จะประจักษ์ชัดว่าในหลวงไม่โปรดให้กระทำเช่นนั้นเลย พระองค์ท่านเดือดร้อนทั้งทุกชนิดและตำรวจ ของทุกชนิดก็หาได้ฟังไม่ ทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสียคือๆ

กรณีที่น่าสงเคราะห์เข้ากับยุทธการต่างๆยังมีมากมายนัก ทางที่ดีท่านผู้อ่านที่ยังไม่ทราบอาจไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานและหนังสือซึ่งมีอยู่มากมาย ท่านที่ทราบดีอยู่แล้วอาจนำสิ่งที่ท่านทราบแล้วมาเผยแพร่และบอกกล่าวกัน ถ้าจะกรุณาก็ส่งมาให้ผมด้วย

เราอย่าประมาท และชะล่าใจว่าหากไม่มีปัญญาที่ชื่อว่าฟินแลนด์แล้ว การบั่นทอนพระราชอำนาจและความมุ่งมาดให้พระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ธรรมดาคงไม่มี

ผมนึกถึงอาจารย์ศีกฤทธิ ผมกับท่านมีความเห็นไม่ตรงกันหลายเรื่อง แต่คราวนี้สุดเสียสละที่ท่านหาไม่แล้ว มิฉะนั้นเราคงจะได้ยิน

คำประกาศก้องว่า **กูไม่กลัววัง**



# ยุทธศาสตร์ฟินแลนด์: แผนเปลี่ยนการปกครองไทย? (ตอนจบ)

เราพูดถึงยุทธศาสตร์ที่กษัตริย์มาแล้ว 3 ข้อ คือ การทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเพียงสัญลักษณ์ การสร้างการเมืองระบบพรรคเดียว การระดมมวลชนรากหญ้าเป็นสมาชิกพรรคแต่ในนาม ปลอมให้พรรคเป็นระบบ "รวมศูนย์-รวบอำนาจ-เป็นทาสหัวหน้า" หรือเป็น "คุก" อย่างที่อดีตนายกรัฐมนตรีศึกษา เสนาะ เทียนทอง นำมาเปิดเผย

เราจะพูดให้จบอีก 2 เรื่องคือ (4) การแปลงสินทรัพย์ของชาติ และ (5) การโค่นระบบราชการดั้งเดิม ขอล่าวโดยสังเขป ผ่านเรื่องที่พูดกันมากแล้ว

## (4) การแปลงสินทรัพย์ของชาติ มาเป็นทุนบุคคล

4.1 พระราชดำรัส ธันวาคม 2547 "ถ้าเราฟังคนแล้วก็ฟังจริงๆ แต่ต้องมาพิจารณาอันนี้ที่เป็นข้อสำคัญ ถ้าฟังๆ โน้นคนโน้นคนนี่ คนไหนที่ มาจากอเมริกาใต้ มาพูดใหญ่ว่าต้องปฏิบัติอย่างโน้นอย่างนี้ ไม่เห็นด้วยสักอัน เราก็ดูคิดทำไม่ไม่เห็นด้วย บางทีคนที่มีความรู้ มีชื่อเสียงมาพูด เราฟังไม่เข้าเรื่อง ไม่ได้มีประโยชน์ แต่ประโยชน์มีอยู่ว่าท่านเก่งที่ทำให้คนเชื่อ ถ้าคนมาแล้วก็เราฟังแล้วก็เชื่อตามไปหมดไม่ได้ เพราะว่าไม่ได้ พิจารณาต้องพิจารณา ว่าที่ท่านพูดนั้นถูกต้องหรือไม่"

4.2 คนไหนที่มาจากอเมริกาใต้ คนนั้นคือ เฮอร์นันโด ดิโซโต เด็กสร้างของระบบทุนนิยมสุดขั้วที่ทักษิณบูชา เพราะเป็นเจ้าทฤษฎีแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน เราจ้างด้วยเงินภาษีเป็นสิบๆ ล้านให้มาพูดและปรึกษา ทักษิณนำเข้าเฝ้า ในหลวงตรัสว่าไม่เห็นด้วย **รัฐบาล สื่อ และนักวิชาการ ไม่มีผู้ใดแยแสพระราชดำรัสเลย** ดิโซโตเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีฟูจีโมรี ของเปรู ที่ทำให้เศรษฐกิจพัง คอร์รัปชันบานตะไท กลายเป็นเผด็จการ จนถูกขับไล่ เวลานั้นติดคุกอยู่ซึลี รอการส่งข้ามแดนไปพิพากษา

4.3 การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน รวมทั้งการขายรัฐวิสาหกิจที่มันคง เป็นการปล้นสมบัติ และทำลายทรัพยากรของชาติ แต่ทักษิณและคณะเป็นนายทุน จึงเชื่อทุนนิยมสุดโต่งเต็มที่ **บ้าจัดพีหรือผลผลิตรวมของประเทศ** บ้าส่งออก และ **ความเติบโตของตลาดหุ้น** ยิ่งยัดรัฐวิสาหกิจเข้าตลาดมากเท่าใด ยิ่งได้ผลพลอยได้สองอย่าง คือตลาดหุ้นโต ราคาหุ้นขึ้น **นายกฯและคณะเป็นขาใหญ่** ครอบครองตลาดหุ้นเกือบทั้งหมดพากันกินหุ้นจนท้องกาง **ดร.ชัยอนันต์บอกผมว่า ไม่ไหวต้องถอย** ขึ้นปล่อยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าตลาด **หุ้นเทมาเสกขึ้นเป็นแสนล้านกว่าแห่งๆ แล้วประเทศชาติประชาชนได้อะไร**

4.4 **ทักษิณโหมกิส** หรือ เมกาโลเมเนียโปรดเจกต์เป็นการกระเทิบเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงโดยตรง ในหลวงทรงพร่ำสอนและอ่อนวอนให้ คนไทยเอาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะมันไปได้จริงๆ เมืองไทยจะรอดจากภัยบริโภคนิยมจัด เพราะเงินทองคือมายา แต่**ข้าวปลาเป็นของจริง** เมืองไทยโชคดีที่เราไม่มีของจริง ทำไม่จึงพากันไปห่อของปลอม **ทำไมรัฐบาลทักษิณจึงสวนทางในหลวงตลอด** ผมเขียนไว้ในวารสารแห่ง(การกู่)ชาติ ว่า "ต้องรีบสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว และมียุทธวิธีถอยออกจากระบบทุนนิยมเสรีสุดโต่งโดยให้ความเสียหายน้อยที่สุด" เราจะทำได้ถ้าเอาทักษิณไว้

## (5) การโค่นระบบราชการโบราณ และสถาปนาระบบซีไอโอแบบ "รวมศูนย์-รวบอำนาจ-เป็นทาสรัฐบาล"

### ในเสื้อคลุมของการปฏิรูประบบราชการ

5.1 พระราชดำรัส ธันวาคม 2547 "เดี๋ยวนี้การปกครองก็ใช้แต่คำต่างประเทศ ท่านก็เป็นท่าน **ซีไอโอ**. ถ้าความจำเวลานี้อายุมากขึ้น ความจำมันลดลง **ซีไอโอ**. มาจากอะไร เลยไม่รู้ว่าคุณจะปกครองอย่างไร แต่เดี๋ยวนี้ชักเคยชินว่าท่านปกครองแบบ ซีไอโอ แต่ว่าวันนั้นที่ ซีไอโอมา ท่านรองนายกฯ มากี่มาบอกว่า **ถามว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นอะไร ก็ ท่านก็บอกว่าเป็นซีไอโอ** ไอ้เราก็ต้องเข้าใจสิเราเป็น ซีไอโอ ก็เลยเข้าใจว่า **เราเป็นนายใหญ่คนหนึ่ง ก็ต้องคัดค้าน** คัดค้านว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นนายใหญ่ **รัฐธรรมนูญบอกว่าพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นนายใหญ่** เป็นมหาใหญ่โต กษัตริย์นกรบใหญ่โต แต่ก็ไม่ได้เป็นเป็นจอมทัพไม่ได้เป็นมหากษัตริย์ เป็น ซีไอโอ ซีไอโอ ของกองทัพเราก็เข้าใจไปเลยเถิดไปเรื่อยๆ อย่างนี้ ก็ต้องขอโทษ ต้องล้อท่านรองนายกฯว่าท่านก็เป็น ซีไอโอ ใหญ่ ใหญ่ที่สุดเลยต้องท่านรับผิดชอบหมด ลงท้าย ฟังไปฟังมา ตอนนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด **ซีไอโอ** ว่าบอกว่าการทำงานทำการเป็นยังงี้ ซีไอโอ นี่ท่านบอกสบายมากถ้ามีอะไรก็ให้ปลัดจังหวัด ปลัดจังหวัดเป็นผู้สั่งการ ท่านนายกฯ ว่าอย่างนั้น ก็เลย **ซีไอโอ** นี่ดีเหมือนกัน "

5.2 นั่นคือพระอารมณ์ขันของในหลวง พวกเราจะลองทายกันดูบ้างก็ได้ว่า พระองค์ทรงชอบระบบซีไอโอหรือไม่ อ่านหลายๆ เที้ยว โดยเฉพาะข้อความที่เป็นตัวทึบ รวมทั้งที่ขีดเส้นใต้ไว้ ผมเองอยากตอบคำถามว่า **ไม่รู้ว่าคุณจะปกครองอย่างไร** เพราะผมได้ยินทักษิณพูดเสมอว่า **ประเทศก็เหมือนบริษัท การบริหารก็ต้องเหมือนกัน คือบริหารแบบบริษัท** ดังนั้นจึงต้องมีเจ้าภาพหรือนายใหญ่ นายใหญ่คือ **ซีไอโอ** ในหลวงไม่ต้องการเป็น ซีไอโอ เพราะมันขัดรัฐธรรมนูญ แต่ทักษิณต้องการเป็นซีไอโอหรือนายใหญ่คนเดียวของประเทศ โดยไม่คำนึงถึงรัฐธรรมนูญ และไม่คำนึงถึงพระมหากษัตริย์ ทักษิณไม่ยอมรับว่าประเทศต่างกับบริษัท เพราะบริษัทนั้นมีผู้ถือหุ้น ซึ่งต่างก็เห็นแก่ตัว ขอให้บริษัทมีกำไร หุ้นขึ้นมากๆ ก็พอใจแล้ว จะทำอะไรไม่เกี่ยง แต่ประเทศไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ stock holder มีแต่ผู้ร่วมชะตากรรม หรือ stake holder ผู้ร่วมชะตากรรมนี้มีหลากหลาย ความต้องการและผลประโยชน์ ผู้บริหารประเทศจะต้องสุจริตเที่ยงธรรม และรับใช้รับฟังทุกฝ่าย จะเป็นเผด็จการเหมือนซีไอโอบริษัทหาได้ไม่ ทั้งหมดนี้ทักษิณจะสำเหนียกหรือไม่ยังสงสัย แม้พระราชดำรัสจะบอกว่า **"ต้องแขวะนายกฯคนเดียว ฯลฯ ถ้าไม่แขวะจะไม่ได้อะไรเลย** ถ้ามาบอกว่า ท่านเก่งท่านดีท่านอะไรทุกอย่าง ไม่ได้ผล **ลงท้ายท่านก็ล้ม** ลืมว่าท่านทำอะไร ถ้าท่านลืมว่าทำอะไร **อันตราย"**

5.3 ทักซิณคุษฟู้งว่ากรปฏิรูปของไทยไทย ยิ่งใหญ่เสมอเหมือนแ่และไม่เคยมีมำอีกเลยตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ชำงไม่กล้วเหำกัันห้ว ผมไม่เห็นทักซิณคุษปฏิรูปอะไรเลย นอกจากย่ำยโตะเกำอี และบักปำยกระทรวงเพิ่ม ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุ่นเวียน ซื่อโตะเกำอี เพิ่มค้ำซื้อหรือเช่าตัก เพิ่มซื่อและเงินเดือน เหมือนกักับทำให้ตลาดหู้ใหญ่ขึ้น จะได้พำกัันเห็นบุญคุณ และสวำมิกักดีน่ายใหญ่มำกขึ้น ก่อนทักซิณคุษเขำมำ ระบบรำนกรยังมีค่วเป็นก่ลางอยู่บ้ำง ถึงแม้ประลัทธิภำพำจจะย่ำบงแห่ง บำงเวลำ หรือบงบุคคล แต่โดยส่วรวมกัยังรับใช้ประชำชนและประเทศชำติไม่เป็นทำนการเมื่อง แต่ระบบของทักซิณคุษต้องการให้ชำรำนกรขึ้นกับน่ายใหญ่ ใครไม่ขึ้น หรือทำค่วมเคำรพชำ หรือไปรับที่ส่นำมบิณไม่ทัน จะต้งถูกย่ำยถูกเขำวณกัันหมต อ้ำงว่าไม่สนองนโยบำย ปรำกฏว่ำคนดีที่เป็นปลัดกระทรวง อนาคตปลัดกระทรวงถูกระบบทักซิณคุษกว่ำดล่ำงเก็อบหมตลััน ยกตัวอย่างเช่น พลำนกร สุวรนรัฐ มหำตไทย เกริกไกร จิระแพทยั กระทรวงพำนชัย ผำณิต นิดิพัณฑ์ประภำส สำนัคน่ายก แม้รัฐวิสำหกิจ เช่น ภรำเดช พยัซวิเชียร ผู้ว่ำการท่งที่เยวักโตน และยังมีอีกนับไม่ถ้วน ที่เหลืออยู่กัต้งหมอบรำบคำบแก้ว บำงคนอำวุโสที่ 12 ยิ่งขึ้นเป็นปลัดกระทรวง เพราะสะเดำเคำระห้ให้น่ายใหญ่ แมแต่เหล่าทัพและทำนกรก็ไม่ต้งกััน อำวุโสและทำนกรอำชีพกระจยหมต ก่งทัพและถ้ำปล่ำอย่ำงนี้อีก 2 ปี จะไม่มีอะไรเหลือ ถ้ำทำนกระบบรำนกรชำตค่วเป็นก่ลาง ตกเป็นทำนการเมื่องหมตลััน ประชำธิปไตย จะเหลือถ้ำอย่ำงไร

5.4 ระบบซื่อโตะเป็นระบบ "รวมศูนย์-รวบอำนำจ-เป็นทำนส่วนก่ลาง" ชัดกักับวิวัฒน์ำนการสังคัม และเจตนำรณณ์รัฐธรรมนัญญู เรื่งการปกครองท่งถึ้นและกระจยอำนำจ การปกครองแบบรวมศูนย์-รวบอำนำจจะบันดลให้ท่งถึ้นเป็นสังคัมช้วครำวไปหมต เพราะท่งคนและทรพยำกรธรรมชำติถูกดูค้ำส่วนก่ลางไม่เหลือหรือ เหลืออยู่กัแต่่นักการเมื่องรับเหมำไรคุ่นภำพ เป็นลูกน่องและหู้ส่วนกักับตัวเทำนของน่ายใหญ่ที่ส่งมำค่นละ 2-3 ปีจำกัส่วนก่ลาง ถ้ำแก้เรื่งนี้ไม่ถ้ำได้ กัจะพัฒนำประเทศจริงจ้งไม่ถ้ำได้ ทำนกระบบทักซิณคุษยังค่งอยู่ ไม่มีทำนเลย นีคื่อวำระแห่งชำติอีกช้อหนึ่ง

5.5 ที่ล่ำค้อยัง ไม่มีใครพูดถึงกัันเลยกัคือ การปฏิรูประบบรำนกรหรือการปรับปรุ่งกระทรวงทบวนกรมของทักซิณคุษนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมำยชัดกักับระเบียบบริหารรำนกรแผ่นดิน เพราะในว้นที่ประกำศใช้ั้นไปอำคัยหรืออังกักับอำนำจของกฎหมำยมำตรำหนึ่ง ซึ่งถูกยกเลิก ไม่มีเหลืออยู่แล้วในพ.ร.บ. ว้นนี้ผมจะไม่บอกว่ำมำตรำใด ช้อให้เนติบริกรคนก่งแต่ยอถ่มก่งย่ำงของทักซิณคุษไปค่นหำกัันเอำเอง ถ้ำไม่เจอให้ไปถำมศำลปกครองทำนผู้อำนที่เคำรพ ผมเขียนบทค่วมนี้ในฐำนะนักรวิชำการ ที่บูชำค่วมเป็นอิสระ เพราะเชื่อว่ำค่วมเป็นอิสระนั้นจะช้วให้เรำสำมำรถค่นหำลัจจธรรมค่วมเป็นจริงถ้ำได้ ผมย่ำอยู่เสมอว่ำ ทำนต้งไม่เชื่อผม แต่ทำนต้งไปคิดและตรวจสอบช้อมูลเอำเองให้จู้ใจ แล้วทำนจะเชื่อออะไรกัเป็นลัทธิของทำน ไม่ฝ่ยงต้งปล่ง ฟั้นองยังต้งใจ

ผมสนับสนุนให้ภำคประชำชนต่อสื่เพื่อ เสรีภำพและค่วมเป็นอิสระของสื่ ต่อด้ำนการค่อรรับชั้นคดโกงของรัฐบาล ต่อสื่กักับการทำล่ำยรัฐธรรมนัญญูและกฎหมำยของบำนเมื่อง ต่อสื่กักับการทำล่ำยองคักรอิสระและอำนำจตรวจสอบ ผมเห็นรัฐบาลทักซิณคุษทำค่วมผิดอุกรจจ 5 ประภทมำอย่ำงต่อเนื่ง ยิ่งนำนผมกัยิ่งต้งใจ

ผมเคยทำนงำใกล้ชิดกักับอำจำรยัธัญญำ ธรรมคักด์ ที่ว่ำใกล้ชิดคื่อปรักษำกัันทุกว้นในว้นรำนกร เรำคุษกัันมำกถึงบทพำทและค่วมจำเป็นของ สถำบันกษัตรียัต่อเมื่องไทย ถึงค่วมโชคคัของเมื่องไทยที่มีในหลวงองคันี้ อำจำรยัธัญญำบอกว่ำ "รักและเคำรพในหลวงมำก ถ้ำในหลวงลั้งให้ไปต่าย กัจะไปต่าย"

อำจำรยัธัญญำ เป็นนักรเรียนอังกัษรู้เรื่งกษัตรียัและประชำธิปไตยอังกัษชัติ ผมเรี่ยนการเมื่องและรัฐบาลอเมริกัันจ่นมีค่วมรู้พอสอนฝรังัได้ ผมเชื่อมันว่ำ ระบบประชำธิปไตยใช้ไม่ถ้ำได้และไม่เหมำสมกักับเมื่องไทย คนที่เคื่อยอยู่อเมริกำอย่ำงฝิวเฟินค้ำ 5-6 ปีอำจจะไม่รู้กัได้ เพราะไม่ถ้ำเรียนมำโดยตรง

เรำเป็นชำติยำจจ่น การกระจยรำยได้ไม่เป็นธรรม ฟั้นองชำนชนบทจิงจอตอยำก อมโรค และชำตค่วมรู้ เขำโชคคัที่มีพระมหำกษัตรียัซึ่งเป็ยมไปด้วยพระเมตตำอยำกให้เขำเงยหน้าอำปำก ด้วยวิธีกรอันถุกต้งฟั้นตนเอง โดยสังคัมและรัฐบาลพำกัันหนุ่นช้ว นั้กัคือวิญญำนสังคัมนิยม

ผมได้คัศึกษำจ่นมีค่วมรู้แจ้งชัดว่ำ ในประเทศประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตรียัเป็นประมุข เช่น นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และอังกัษ เป็นด้น สถำบันกษัตรียัไม่ชัดกักับประชำธิปไตยและสังคัมนิยม มำตรำการสังคัมนิยมจิงเติบโตงอกงำมเป็นที่ฟั้น และสร้ำงค่วมเสมอภำคให้แก่มวลชนได้ดีกว่ำที่อื่น ประชำชนจิงพำกัันเลือกพรรดสังคัมนิยมเป็นรัฐบาลอย่ำงสมำเสมอย่ำวำนน อังกัษชณะนี้กัมีรัฐบาลสังคัมนิยม แต่การเฉล็ยเวลำค่อรอำนำจเป็นรัฐบาลยังเป็นรองฝำยอนุรักษันิยมรำว 3 ต่อ 2 ต่ำกว่ำประเทศอื่น ฟินแลนด์ ไม่มีกษัตรียัถูกชำนบด้วยรัสเซียกับสวีเดน แต่เลือกเอำแบบสวีเดน

ระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรียัเป็นประมุขในเมื่องไทยฟั้นจะเร็มพัฒนำ ผมไม่อยำกเห็นเผด็จการน่ายทุ่นที่ช้วชำสำมำนย์กว่ำเผด็จการค่นงำนมำบ่อนทำล่ำย

ใครที่เห็นด้วยกักับผม โปรดลुकฮือชั้นมำช้วกััน คนเรำเกิดมำชำติเดี่ยว หากมีโอกำสได้พิทักษัชำติ ศำสนำพระมหำกษัตรียัและค่วมเป็นธรรมในสังคัม กันั้นว่ำบุญ

ผมไม่สำมำรถจบด้วยปฏิญญำฟินแลนด์ จิงขอจบบด้วยปฏิญญำคอมมิวนิสต์  
"A spectre is haunting Europe - the spectre of communism : เงำทะมะนั กำลังทำนลงมำเขย่ำช้วญูยุโรป คื่อ เงำทะมะนัของคอมมิวนิสต์"  
แถมด้วยบทเต็อนใจว่ำ

"A spectre is haunting Thailand - the spectre of Raborb Thaksin: เงำปีศำจกำลังทำนลงมำเขย่ำช้วญูเมื่องไทย - คื่อเงำปีศำจระบบทักซิณคุษ"